

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายอุทิศ อินลี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เวลา 09.00 น.ประเด็นการนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้ในการปฏิบัติจึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตใน การปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงจัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" เพื่อรณรงค์ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ - งดให้ของขวัญ บุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

#### **แนวทางการงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม**

- 1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ในทุกช่วงเทศกาล
- 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามในทุกช่วงเทศกาล
- 3) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ





ในการนี้ นายอุทิศ อินลี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็น การช่วยส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ลดความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลโสกก่ามทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป